

Phú Riềng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Số 316 / LĐLĐ
V/v vận động đoàn viên và người lao động tham gia
Quỹ xã hội Công đoàn

Kính gửi: -**BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc;**

-**Các doanh nghiệp và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.**

Thực hiện Công văn 1286/LĐLĐ ngày 13/02/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc vận động đoàn viên và người lao động, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Bình Phước.

Nhằm mục đích hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có điều kiện để xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, ổn định chỗ ở, yên công tác; trợ giúp đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng triển khai đến các Công đoàn cơ sở, tổ chức vận động đoàn viên và người lao động tham gia cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia vận động đóng góp: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện Phú Riềng cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Thời gian vận động: Các đơn vị tổ chức vận động Quỹ xã hội Công đoàn từ nay đến ngày 30/9/ 2023.

Mức vận động: các Công đoàn cơ sở tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên và NLD tham gia với đóng góp 1% lương tháng/người/ năm và tối thiểu là 30.000 đồng/người/năm (đối với người có mức lương tháng dưới 3.000.000 đồng); toàn bộ số tiền vận động được, các đơn vị nộp về tài khoản:

Tên tài khoản: **Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng;**

Số Tài khoản: **5607201002466**

Tại Ngân hàng **AgriBank – Chi nhánh Phú Riềng**

Nội dung ghi: *Tên đơn vị ... nộp kinh phí công đoàn năm....*

Hoặc

Tên tài khoản: **BCH Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng**

Số tài khoản : **123000033370**

Ngân hàng ViettiBank- PGD Phú Riềng.

Nội dung ghi: *Nộp tiền Quỹ XH công đoàn năm 2023*

Hoặc nộp trực tiếp về Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng (*qua bộ phận kế toán*)

Để cuộc vận động Quỹ xã hội Công đoàn năm 2023 đạt kết quả tốt, Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị BCH các Công đoàn cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả cao.

Liên đoàn Lao động huyện khuyến khích và khen thưởng cho những đơn nào vận động đạt kết quả cao và trước thời hạn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ số điện thoại 01677346915 gặp cô Nhi để được hướng dẫn.

Lưu ý: Khi nộp, đề nghị các đơn vị nộp kèm danh sách, số tiền của từng cá nhân tham gia đóng góp có ký nộp để tiện theo dõi./

Nơi nhận:

- TTr HU (báo cáo);
- Ban QL Quỹ XHCD-LĐLĐ tỉnh (báo cáo);
- CĐCS (thực hiện);
- Lưu VT.

TM BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
BAN CHẤP HÀNH
LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG
HUYỆN
PHÚ RIỀNG
Trương Văn Cường